

TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 12906:2020

Xuất bản lần 1

**KIỂM DỊCH THỰC VẬT – NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU KHI
XÁC ĐỊNH TÍNH TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA CÁC BIỆN PHÁP
KIỂM DỊCH THỰC VẬT**

*Phytosanitary measures – Principles and requirements for the determination of
equivalence of phytosanitary measures*

HÀ NỘI - 2020

Lời nói đầu

TCVN 12906:2020 được xây dựng trên cơ sở tham khảo tài liệu kỹ thuật ISPM số 24, *Guidelines for the determination and recognition of equivalence of phytosanitary measures*.

TCVN 12906:2020 do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Tính tương đương được áp dụng trong trường hợp các biện pháp kiểm dịch thực vật đang áp dụng đối với một loài sinh vật gây hại cụ thể liên quan đến thương mại đối với một hoặc nhiều loại hàng hóa. Xác định tính tương đương cần dựa vào mức nguy cơ dịch hại cụ thể và có thể áp dụng riêng rẽ hoặc kết hợp nhiều biện pháp kiểm dịch thực vật hoặc biện pháp tổng hợp trong biện pháp quản lý hệ thống (tham khảo ISPM số 14).

Xác định tính tương đương yêu cầu đánh giá các biện pháp kiểm dịch thực vật áp dụng để xác định tính hiệu quả trong việc giảm thiểu nguy cơ dịch hại. Việc xác định tính tương đương của biện pháp có thể bao gồm đánh giá hệ thống kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu hoặc chương trình hỗ trợ việc thực hiện các biện pháp kiểm dịch thực vật. Thông thường, việc xác định tính tương đương là một quy trình thống nhất về đánh giá và trao đổi thông tin giữa các bên tham gia ký kết. Thông tin chuẩn hóa cho phép đánh giá các biện pháp kiểm dịch thực vật đang hiện hành hoặc đang được đề xuất về khả năng đáp ứng yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu (mức độ rủi ro cho phép).

Nước xuất khẩu có thể yêu cầu nước nhập khẩu cung cấp thông tin về các biện pháp kiểm dịch thực vật đang áp dụng để đánh giá mức độ bảo vệ phù hợp và có thể đề xuất các biện pháp kiểm dịch thực vật thay thế gửi cho nước nhập khẩu đánh giá. Trong các trường hợp khác, nếu có sự hỗ trợ về kỹ thuật thì nước nhập khẩu có thể xây dựng quy trình thực hiện biện pháp kiểm dịch thực vật thay thế.

Kiểm dịch thực vật – Nguyên tắc và yêu cầu khi xác định tính tương đương của các biện pháp kiểm dịch thực vật

Phytosanitary measures – Principles and requirements for the determination of equivalence of phytosanitary measures

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra các nguyên tắc để sử dụng cho việc xác định tính tương đương của các biện pháp kiểm dịch thực vật.

Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến quy trình xác định tính tương đương của các biện pháp kiểm dịch thực vật trong thương mại quốc tế, cung cấp hướng dẫn trong trường hợp nước nhập khẩu đã có biện pháp hoặc đang đề xuất một biện pháp kiểm dịch thực vật mới và nước xuất khẩu đề nghị một biện pháp thay thế đáp ứng mức độ bảo vệ phù hợp của nước nhập khẩu cần đánh giá tính tương đương của biện pháp thay thế đó.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 3937:2007, *Kiểm dịch thực vật - Thuật ngữ và định nghĩa*.

TCVN 6907:2010, *Kiểm dịch thực vật – Nguyên tắc kiểm dịch thực vật đối với bảo vệ thực vật và áp dụng các biện pháp kiểm dịch thực vật trong thương mại quốc tế*

3 Thuật ngữ, định nghĩa và các từ viết tắt

3.1 Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 3937:2007 và các thuật ngữ, định nghĩa sau: